

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ที่ ๑๖๔ /๒๕๖๒

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๔๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ให้จัดตั้งหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีพื้นที่รับผิดชอบเป็นระดับอำเภอ และมีหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การจัดการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน เอกชน และเป็นหน่วยบริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่างๆ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงนาม) นิตรรศ เวชวินิจ

(นายนิตรรศ เวชวินิจ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมรรัก เจริญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
(แนบท้ายคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ที่ ๑๒๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นายสุธีร์ ธิติปริวัตร	พนักงานพิทักษ์ป่า ส๓ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	๖๓๖	ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ใกล้ถิ่นนคร งานบริหารทั่วไป ประจำงานบริหารทั่วไป ประจำงานป้องกันและจัดการป่าไม้	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๒	นายสมศักดิ์ เขียนสี	พนักงานพิทักษ์ป่า ส๓ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	๖๓๓	หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองกำแพงเพชร งานบริหารทั่วไป ประจำงานบริหารทั่วไป ประจำงานป้องกันและจัดการป่าไม้	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๓	นายสำเริง ชิวหากาญจน์	พนักงานพิทักษ์ป่า ส๓ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	๘๙๒	ประจำงานบริหารทั่วไป ประจำงานป้องกันและจัดการป่าไม้	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
				จำนวน ๓ ราย	